

2. Công an tỉnh chỉ đạo triển khai đồng loạt đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung quyết liệt vào công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các lỗi thường là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (như: vi phạm về uống rượu bia; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy trên những đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm; chở hàng hoá, hành khách không đúng quy định; xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vv... nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt tình hình trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông) và phối hợp tấn công trấn áp tội phạm hoạt động trên tuyến. Khẩn trương điều tra và phối hợp với các ngành trong khối nội chính để đưa ra xét xử điểm những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa cho người tham gia giao thông.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, quản lý phương tiện vận tải, quản lý vận tải hành khách, giáo dục đội ngũ lái xe nêu cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ và nếp sống văn minh trong phục vụ hành khách. Kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng ô tô chở khách quá số người quy định; để hành khách trong khoang hành lý; đỗ dừng đón, trả khách tùy tiện không đúng bên; kiểm tra an toàn kỹ thuật, đặc biệt là các phương tiện chở khách; bổ sung hoàn chỉnh biển báo các tuyến đường quy định đội mũ bảo hiểm; rà soát các điểm đen tai nạn giao thông trên toàn tuyến và có biện pháp khắc phục kịp thời v.v...

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải tập trung chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, chức năng của huyện thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là công tác tuyên truyền; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, giải toả hành lang an toàn giao thông v.v...

Trong giao ban tuần, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phải trực tiếp nghe các thành viên Ban chỉ đạo an toàn giao thông của địa phương phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông để có biện pháp chỉ đạo, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

5. Các cơ quan thông tin tuyên truyền: Báo Phú Thọ, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, các hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn mở chiến dịch tuyên truyền sâu rộng Luật giao thông đường bộ. Đưa chuyên mục "**An toàn giao thông**" đăng tải, phát sóng hàng tuần thành nề nếp nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh và các ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả; báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Hải (Đã ký)